
Fundur 6.febrúar 2024 
Mættir: Kristín, Valbjörn, Sigurveig, Rósa, Anna 
 
Mál á dagskrá: 
 
María – v.sameiginlegt svæði í Naustaborgum - verið að bíða eftir svari frá 
leikskólastjóra með fund. 
 
Rósa segir frá að farsímamál voru tekin fyrir á stjórnarráðsfundi og ýmislegt 
rætt þar, m.a. könnun sem gerð var meðal krakka og foreldra. Margir hlynntir 
því að sleppa símum í skóla. Akureyrarbær þyrfti að setja sameiginlegar reglur 
fyrir alla grunnskóla um farsímabann í skólum og taka pressuna af kennurum.  
 
Frístund – hvað á að kaupa fyrir mikið? Ca. 30-40þús. Fá frekari upplýsingar frá 
Ernu um hvað nýtist og hve mikið magn þarf.  
 
Kristín athugar hvort 10.bekkur vilji nota sem fjáröflun að kaupa boli í skólalit – 
blár - og selja á öllum stigum – við myndum kaupa fyrir verðandi 1.bekkinga.  
 
Anna sendir póst á Kristjönu vegna bekkjarstyrkja – senda á þá bekki sem ekki 
eru búnir að nýta ennþá og hvetja til hittings.  
 
Umræða v.Samtaka fund: 
 
-Kynning á starfi okkar - Höldum fyrirlestra, veitum styrki til allra bekkja til 
bekkjarhittinga, styrkjum skóla til bókakaupa og annarra hluta sem vantar, 
styrkjum Frístund með ýmislegt sem vantar, haldið föndurkvöld og 
piparkökumálun, gerum/kaupum eitthvað á uppbrotsdögum í skólanum, 
umræða við leikskólann um að gera sameiginlegt svæði í Naustaborgum sem 
myndi nýtast yngsta stigi skólans. 
 
-Efling foreldrastarfs og þátttöku – áhugaverða og þarfa fræðslu, vera með 
fyrirlestra rafræna. 
 
Fundi slitið 21.35 


